



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 หน้า 16 มุค่าข่าว-

จัดเวทีแจงเกณฑ์ขอ 'ศ.-รศ.-ผศ.' ไม่ต้องทำวิจัย

พระมหาพรหม ฐมฺมหาโส ผอ. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ และ ผอ. หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ที่ไม่อาศัยงานตำราหรืองานวิจัย เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จะจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านให้ทันกับคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 25 ม.ค. เวลา 13.30-17.00 น.

ผ่านระบบ ZOOM ID : 960 2743 2884 Passcode : 234406 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และบุคคลทั่วไปสามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง คือ Facebook Live : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Youtube : <https://youtu.be/DYYR9uVPRAI>

พระมหาพรหม กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้สำหรับประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ผลงานการสอน ผลงานนวัตกรรม และผลงานศาสนา เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป โดยไม่ต้องอาศัยงานตำราหรืองานวิจัย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านให้ทันกับคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว.